

Số: 37/2012/CV-VASEP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Kính gửi: Vụ kế hoạch- Bộ NN& PT NT

Tình hình xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2012

Trong 2 tháng đầu năm 2012 tổng kim ngạch xuất khẩu của thủy sản Việt Nam đạt 783,565,751 USD tăng 11,66% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu cá tra đạt 264,434,687 USD chiếm 33,75 %, tôm xuất khẩu với doanh số 257,603,137 USD chiếm 32,88%, Cá Ngừ đạt 74,058,688 USD chiếm 9,45%, Mực và bạch tuộc đạt 66,960,410 USD chiếm 8,55%, Nhuyễn thể 2 mảnh vỏ đạt 9,246,881 USD chiếm 1,2%, còn lại các loại khác chiếm 14,17%.

Giá trị xuất khẩu năm 2012 tăng là do ảnh hưởng của giá đầu vào tăng cao, từ giá nguyên liệu, thức ăn, điện, xăng, dầu, các loại phí vận chuyển và đặc biệt là lãi suất quá cao đã đẩy giá xuất khẩu tăng nhưng thực tế lợi nhuận doanh nghiệp không tăng.

Với việc phải gồng lãi suất 1 thời gian dài trong khi thị trường xuất khẩu vẫn còn ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế và nợ công tại EU nên hiện nay các doanh nghiệp hoạt động ở tình trạng cầm chừng, cố gắng duy trì hoạt động nhà máy nhằm đảm bảo việc làm cho công nhân, duy trì một số ít đơn hàng cho khách hàng quen thuộc. Ngoài ra, việc duy trì hoạt động của nhà máy nhằm chờ đợi sự giải ngân từ ngân hàng để doanh nghiệp có thể tái đầu tư, ổn định sản xuất.

Ngoài ra, hiện nay một số quy định mới, thông tư mới như: Thông tư 55/ 2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Thông tư 04/2012/TT-BTC về qui định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú ý,... thêm vào đó bắt đầu từ đầu tháng 3/2012 hàng loạt các hãng tàu cùng tăng cước phí vận chuyển đã đẩy doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn chồng chất khó khăn.

Thực trạng và khả năng tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp hội viên Vasep

Như dự báo từ cuối năm 2011, năm 2012 là năm rất khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu vì các tác động tiêu cực từ thị trường xuất khẩu đã ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian quay vòng vốn của doanh nghiệp để trả lãi xuất ngân hàng, thu mua nguyên liệu, đầu tư vùng nuôi...Hệ quả của việc trả lãi suất quá cao và việc thắt chặt tín dụng đã tác động kếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo khảo sát từ doanh nghiệp, một số khó khăn hiện nay:

- Mặc dù lãi suất đã giảm còn 14,5% từ đầu năm 2012 tuy nhiên doanh nghiệp tiếp cận được lãi suất ưu đãi này rất hạn chế. Hiện nay doanh nghiệp đang vay với mức lãi suất 15-19%/năm trong đó tỉ lệ được vay 15% rất khiên tốn. Với mức lãi suất 19% -20%/năm thì hiện nay hầu như không có doanh nghiệp nào dám liều lĩnh vay vốn trong tình hình thị trường xuất khẩu khó khăn như hiện nay vì cho dù doanh nghiệp có hoạt động tốt đến đâu đi nữa thì lợi nhuận chỉ đủ để trả lãi suất và các chi phí khác mà không có tích lũy thặng dư để tiếp tục phát triển.
- Nhu cầu tăng hạn mức tín dụng: Nhóm sản xuất & xuất khẩu cá tra là nhóm có nhu cầu vay vốn lớn nhất với nhu cầu vay vốn từ 10 tỷ - 1,400 tỷ đồng trong năm 2012 cho các hoạt động mở rộng vùng nuôi cá tra, bảo đảm cho chế biến xuất khẩu và thu mua nguyên liệu từ trong dân.

- Cần nguồn vốn khẩn cấp từ 10 tỷ -500 tỷ trong quý II/ 2012 cho đầu tư vào vùng nguyên liệu, giống thức ăn, bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất và chế biến
- Vốn cho hoạt động phát triển sản xuất & chế biến từ 10 tỷ đồng -300 tỷ đồng cho các hoạt động nâng cấp nhà xưởng, đầu tư vùng nguyên liệu.
- Thời gian đáo hạn ngân hàng: nên tạm thời giãn thời gian đáo hạn cho các doanh nghiệp đang có hoạt động kinh doanh tốt nhưng bị tác động do các thị trường xuất khẩu đều chậm thanh toán từ 45-60 ngày hay hình thức thanh toán DP ở thị trường Hoa Kỳ.

Đề xuất của Hiệp hội:

Hệ quả từ những năm trước cộng với tình hình tài chính hiện nay và trước những tín hiệu không thuận lợi từ các thị xuất khẩu, chắc chắn năm 2012 sẽ có nhiều doanh nghiệp phá sản. Tuy nhiên đây có thể xem là cơ hội cho các doanh nghiệp tái cấu trúc và phát triển theo hướng tốt hơn và chuyên nghiệp hơn đặc biệt trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu cá tra.

Ngân hàng nên nghiên cứu chính sách linh động phù hợp với đặc thù của ngành ví dụ cho vay ngắn hạn theo đơn hàng tùy theo mức độ và thời gian thanh toán của thị trường để giúp các doanh nghiệp không phải chấp nhận bán giá thấp để xoay vòng vốn, đáo hạn ngân hàng...

Cần thẩm định, nghiên cứu cho vay các dự án khả thi của các doanh nghiệp trong phát triển vùng nuôi, liên kết nuôi để đảm bảo nguồn cung, đủ thời gian thu hồi tiền từ xuất khẩu... giúp các doanh nghiệp và ngành cá tra tồn tại và phát triển.

Trước sự ra đi của một số doanh nghiệp cá tra năm 2012 nhưng không có nghĩa tất cả các doanh nghiệp cá tra đều trong tình trạng đổ vỡ. Nên giữ hạn mức cho vay đối với ngành cá tra trong năm 2012 để tồn tại và ổn định trong giai đoạn khủng hoảng nhất hiện nay để cứu ngành cá tra và danh tiếng của thủy sản VN trên thị trường thế giới.

Hiệp hội kính báo cáo Vụ kế hoạch một số nội dung nêu trên.

Xin trân trọng kính chào

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HH (b/c);
- VPDD HH tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
PHÓ TỔNG THƯ KÝ**

